

BÁO CÁO

Về thực hiện công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Thực hiện Công văn số 650/STTTT-TTBCBC ngày 08/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc gửi báo cáo thực hiện công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Sở Nông nghiệp và PTNT báo kết quả như sau:

1. Tình hình chung thực hiện công tác phát ngôn và thông tin báo chí:

Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện tốt quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, thông tin chính thống, công khai, minh bạch hóa thông tin, đáp ứng tốt công tác định hướng tuyên truyền cũng như nhu cầu thụ hưởng thông tin của người dân. Góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh với những thông tin không đúng sự thật trên những vấn đề có liên quan thuộc phạm vi quản lý của ngành trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đây cũng là công tác đấu tranh bác bỏ luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch.

2. Công tác triển khai, quán triệt các văn bản có liên quan đến công tác phát ngôn và thông tin báo chí:

Trong thời gian qua, Sở Nông nghiệp và PTNT đã triển khai, quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động các văn bản liên quan đến công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí như: Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước; Công văn số 726/UBND-VHXH ngày 13/6/2019 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Công văn số 439/UBND-VHXH ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh về thực hiện nghiêm công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (lần 2) bằng nhiều hình thức như đăng tải trên trang thông tin nội bộ của đơn vị, lồng ghép trong các Hội nghị, các buổi họp giao ban và các buổi họp công đoàn, Đoàn TN...

3. Kết quả thực hiện:

3.1. Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng và ban hành Quyết định số 341/QĐ-SNNPTNT ngày 09/4/2020 về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Trong đó người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí là Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT. Họ tên, chức vụ và địa chỉ email của Người được thực hiện phát ngôn được công bố bằng văn bản cho các cơ quan quản lý nhà nước về báo chí và được đăng trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, trang thông tin điện tử của Sở.

Trường hợp Giám đốc vắng mặt hoặc những vấn đề chuyên môn cụ thể, Giám đốc ủy quyền cho Phó Giám đốc phụ trách cơ quan thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Trường hợp Phó Giám đốc phụ trách cơ quan không thể thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thì phải báo cáo Giám đốc ủy quyền cho người có trách nhiệm thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí. Việc ủy quyền được thực hiện bằng văn bản, chỉ áp dụng trong từng vụ việc và có thời hạn nhất định.

Khi thực hiện ủy quyền thì họ tên, chức vụ, email và số điện thoại của người được ủy quyền phát ngôn, văn bản ủy quyền được đăng trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, trang thông tin điện tử của Sở và niêm yết tại trụ sở cơ quan trong thời hạn 12 giờ kể từ khi ký văn bản ủy quyền. Người ủy quyền phát ngôn không được ủy quyền tiếp cho người khác.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT có thể yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở trả lời và cung cấp thông tin cho báo chí về những vấn đề, nội dung, thông tin liên quan đến chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ thuộc phạm vi quản lý của đơn vị.

Công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của đơn vị luôn kịp thời, thông tin chính xác, đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi cho báo chí tác nghiệp tại đơn vị, qua đó cũng giúp cho báo chí thực hiện tốt công tác tuyên truyền của tỉnh.

3.2. Những thông tin báo chí phản ánh của ngành trong thời gian qua (6/2019-6/2020) góp phần tích cực tuyên truyền trong công tác thực thi nhiệm vụ đạt hiệu quả cao của ngành, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của ngành nói riêng và tăng trưởng kinh tế của tỉnh nhà nói chung, như việc ứng dụng khoa học công nghệ cao trong sản xuất phát triển nông nghiệp đã có hiệu quả tích cực, nâng cao năng lực, trình độ sản xuất; đa dạng hóa, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, giống vật nuôi cho năng suất, chất lượng cao v.v... Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có một số bài báo phản ánh thông tin chưa chính xác, chỉ mang tích chất thông tin một chiều. Đôi lúc đơn vị chưa kịp thời phản bác lại các tin bài đăng sai sự thật.

3.3. Sở Nông nghiệp và PTNT cử người tham gia tập huấn đầy đủ công tác phát ngôn của tỉnh và gửi danh sách theo đúng quy định.

3.4. Hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí:

- Tham gia hoặc cung cấp thông tin qua trao đổi trực tiếp hoặc các cuộc họp giao ban báo chí do Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các ngành liên quan tổ chức định kỳ, đột xuất.

- Đăng tải nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Phát ngôn trực tiếp hoặc trả lời phỏng vấn của nhà báo, phóng viên đối với các vấn đề liên quan thuộc phạm vi quản lý của ngành.

- Gửi thông cáo báo chí, nội dung trả lời cho cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên bằng văn bản hoặc qua thư điện tử.

- Cung cấp thông tin cho báo Kiên Giang, báo Nông nghiệp đăng 27 tin bài với nội dung tuyên truyền công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

4- Nhận xét, đánh giá chung

Ưu điểm:

Công tác phát ngôn, cung cấp thông tin báo chí góp phần tích cực trong việc tuyên truyền thông tin chính thống, bác bỏ những tin hay luận điệu xuyên tạc, sai sự thật, góp phần định hướng tốt dư luận xã hội, giúp người dân tin tưởng vào chủ trương, đường lối của đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước nói chung cũng như giúp người dân tin tưởng vào hệ thống quản lý nhà nước của chính quyền địa phương. Qua đó có thái độ đúng đắn và hành động phù hợp, đúng với pháp luật, với cuộc sống cộng đồng.

Hạn chế: Tuy nhiên, một số bài báo đưa tin về quản lý bảo vệ rừng, quản lý ranh rừng chưa chính xác, sử dụng thông tin một chiều. Đôi lúc đơn vị chưa kịp thời phản bác lại các tin bài đăng sai sự thật.

5- Đề xuất, kiến nghị:

Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu cho UBND tỉnh thường xuyên tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng thực hiện nghiệp vụ của người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tăng cường theo dõi và đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh và phản hồi thông tin do báo chí phản ánh; thực hiện có hiệu quả công tác rà soát, kiểm tra việc thực hiện tôn chỉ, mục đích của các cơ quan báo chí; xử lý các trường hợp sai phạm về đạo đức nghề nghiệp, quy định tác nghiệp báo chí.

Trên đây là cáo kết quả thực hiện công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Nông nghiệp và PTNT. /

Nơi nhận:

- Sở Thông tin và Truyền thông (b/c);
- Lưu: VT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Hoàng Văn Tuấn